



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง -เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความทางอินสตาแกรม ประธานกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ ว่า "ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ติดถ้ำ ขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย"
คมชัดลึก	-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จาก รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงใหม่ รพ.แม่สาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมหน่วย EMS นำอุปกรณ์การแพทย์ รถฉุกเฉิน ทีมแพทย์ พยาบาล ปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นายอำเภอแม่สาย และทีมปฏิบัติการค้นหา พร้อมให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย ประจำที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตลอด 24 ชั่วโมง จนเสร็จสิ้นภารกิจ เบื้องต้นดูแลเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวและญาติของผู้พลัดหลงแล้ว
ไทยรัฐ	-นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต สั่งการให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทลงพื้นที่ดูแลด้านจิตใจญาติของนักฟุตบอลและโค้ช ร่วมกับทีมของพื้นที่ อ.แม่สาย เนื่องจากอยู่ในสภาวะวิตกกังวล อาจทำให้อนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ขอให้ตั้งสติและขอให้ครอบครัวและญาติช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
เว็บไซต์ไทยรัฐ	-นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าถึงการเตรียมความพร้อมรักษาพยาบาลหลังช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวง ว่า ได้เปิดรพ.สนามที่จุดเกิดเหตุ ขนาด 10 เตียง พร้อมระดมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาร่วมดูแล 24 ชั่วโมง โดยต้องดูร่างกายโดยรวม ดูการหายใจ ภาวะขาดออกซิเจนหรือขาดน้ำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน เช่น การให้สารน้ำทางเลือด ให้ออกซิเจน จากนั้นติดตามอาการอื่นๆ เช่น การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม ปอดอักเสบ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ในถ้ำที่มีอากาศอับชื้นและอุณหภูมิต่ำ รวมถึงดูแลเรื่องโภชนาการเนื่องจากขาดอาหารมา 4 วันแล้ว ทั้งนี้ จากอุณหภูมิภายในถ้ำและอากาศที่เย็นและอับชื้น มีโอกาสเสี่ยงภาวะไฮโปเธอร์เมียได้แต่น้อยมาก ที่น่ากังวลกว่าคือ ภาวะปอดบวม ปอดติดเชื้อ ส่วนการดูแลสุขภาพจิตใจครอบครัว ขณะนี้มีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติจากพื้นที่เข้าไปดูแล 2 วันแล้ว ยังไม่พบอาการซึมเศร้า
	-เฟซบุ๊ก ภัทธพล ลีต มณีอ่อน โพสต์ข้อความระบุว่า "พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ" เมื่อสำเร็จภารกิจ เด็กทั้ง 13 คน รวมทั้งหน่วยซีลที่เข้าถึงตัวเด็ก ควรอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 7 วัน ญาติๆ ไม่ควรเข้าสัมผัส เนื่องจากสภาพแวดล้อมและระยะเวลาที่เด็กเข้าไปอยู่ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมาตรการเหมือนกับที่มนุษย์อวกาศกลับมายังโลก
	-เฟซบุ๊ก นันทสกร นพรัตน์ นวรัตน์ ราชนิธิ์ สน.๑๑ โพสต์ข้อความขยายข้อมูลจากหมอลีต ว่า ตามหลักสากล ในถ้ำลึกอาจจะมีเชื้อโรคที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่ภายนอกถ้ำ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคชนิดใหม่แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าผู้ติดอยู่ในถ้ำลึกเป็นเวลานานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือมีเชื้อโรคติดมาด้วย หลังจากออกมาจากถ้ำจึงต้องนำตัวไปอยู่ในพื้นที่เขตกักกันโรคติดต่อ ที่ดูแลโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับเชื้อโรคและโรคติดต่อ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเฝ้าระวังว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ที่เกิดจากเชื้อโรคหรือไม่ ถ้าครบกำหนดและไม่พบความผิดปกติจึงจะสามารถออกมาพบบุคคลอื่นได้
มติชน ไทยรัฐ The Nation	เหตุยิงกันใน รพ.พระนั่งเกล้าฯ -เสนอข่าว เกิดเหตุนายเกรียงไกร อยู่ไพโร อายุ 41 ปี จนท.ราชทัณฑ์เรือนจำกลางบางขวาง บุกยิงอดีตภรรยา คือ น.ส.ศิริขวัญ ทองเล็ก อายุ 26 ปี จนท.ธุรการประจำห้องฟอกไต เสียชีวิตภายในห้องล้างไต รพ.พระนั่งเกล้า ก่อนจะใช้ปืนจ่อขมับยิงศีรษะตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่รีบนำตัวเข้ารักษาที่ห้องไอซียู สาเหตุเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคงจะมาขอคืนดีกับผู้ตาย แต่เกิดมีปากเสียงกันจึงก่อเหตุดังกล่าว

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด	<p>ผ.อก.คนใหม่</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงประวัติ นพ.วิฑูรย์ ต่านวิบูลย์ ผอ.อก.คนใหม่ เกิด 12 เมษายน 2506 ปัจจุบันอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เลย ตั้งแต่ 2536-2543 ผอ.รพ.ตราด 2555-2556 ผอ.รพ.ระยอง 2556-ปัจจุบัน ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลระฆังทอง (รางวัลบุคคลแห่งปี 2557) สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น จากสมัชชาจังหวัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลคนดีแบบอย่างของชาติ ประจำปี 2557 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา จากมูลนิธิธรรมลักษณะศิลา รางวัลคนดีของแผ่นดินประจำปี 2558 สาขานักบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิธรรมลักษณะศิลา รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 จากกระทรวงสาธารณสุข จะดำรงตำแหน่ง 7 มิ.ย.นี้ มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี</p>
ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p>ชุดทดสอบตรวจหาอัลสซีเมีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูได้ประกาศขึ้นบัญชีผลงานชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงในบัญชีนวัตกรรมไทย ประเภทวัสดุทางการแพทย์ มีชื่อทางการค้าว่า ชุดทดสอบ DMSc &alpha;-thal1 (DMSc &alpha;-thal1 test kit) โดยมีบริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด รับการถ่ายทอดนวัตกรรมดังกล่าว ใช้สำหรับประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสว่าบุตรที่จะเกิดมามีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่ โดยชุดน้ำยาที่ใช้ในชุดทดสอบดังกล่าวใช้ตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ที่มีรายงานในประชากรไทยได้ครบ 2 ชนิดคือ ชนิด Southeast Asean (SEA) และชนิดไทย ด้วยเทคนิค Relative Quantitative PCR นับเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งแรกของโลกที่สามารถตรวจหาความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ทั้ง 2 ชนิดได้ในคราวเดียวกัน ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจจาก 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมง</p>
สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผลสำรวจในปี 2559 พบผู้เคยใช้สารเสพติดเกือบ 3 ล้านคน ประมาณร้อยละ 70 เป็นยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารกระตุ้นประสาทที่ทำให้เกิดโรคจิตที่มีอาการคล้ายกับโรคจิตเภท โดยผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่า คนที่ติดยาบ้าอมแงมมีโอกาสเกิดโรคทางจิตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 11 เท่า ในปีนี้กรมฯ ได้ให้รพ.จิตเวชทุกแห่งบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยตั้งเป้าหยุดเสพยาต่อเนื่อง 3 เดือนภายหลังรักษาให้ได้ร้อยละ 98</p> <p>-ด้าน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าวว่า ได้ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการบำบัดด้วยวิธีการ “สติบำบัด” โดยเพิ่มการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และมีเทคนิคจัดการกับอารมณ์ ความอยากเสพยา เพื่อลดและป้องกันปัญหาการเสพยาซ้ำ ผลการศึกษาในผู้ป่วยพบว่า สามารถป้องกันการกลับไปเสพยาซ้ำได้ผลเป็นที่พอใจ โดยภายใน 3 เดือนหลังครบโปรแกรมบำบัด ผู้ป่วย 100% ไม่กลับไปเสพยาบ้า และไม่มีผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาแบบผู้ป่วยในซ้ำในรพ. เตรียมขยายผลศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีอื่นต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ร้อยละ 80-85 เป็นผู้เสพยาบ้า และพบแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทเดียวกันแต่มีฤทธิ์โดยตรงต่อการทำงานของสมองสูงกว่า ทำให้ผู้เสพติดเกิดอาการทางจิต เห็นภาพหลอน ปัญหาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอายุระหว่าง 12 -17 ปี และผู้ป่วยที่เข้าบำบัดส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดมาก่อน 3-5 ปี ทำให้พัฒนาจากผู้เสพเป็นผู้ติดถึงติดยาเสพติด ก่อปัญหายุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบยช. กล่าวว่า สบยช.ได้จัดกิจกรรมณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2561 เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างความตระหนักในผลกระทบของการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาเสพติด</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการการสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่กรมบัญชีกลางออกหนังสือ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และโลหิตวิทยา “ระบบ OCPA” โดยอ้างว่าเป็นการปรับปรุงโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จริงเป็นการให้เบิกตรงแค่ยา 9 รายการ และบางข้อบ่งใช้เท่านั้น คำสั่งที่ออกมาเป็นการลิดรอนสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและของแพทย์ ทำให้ต้องกลับไปใช้ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาน้อย และทำให้วงการแพทย์ไทยไม่มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมยารักษาโรคมะเร็งใหม่ๆ ควรกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ หากเงินในระบบไม่เพียงพอ ควรผลักดันให้เกิดระบบการจ่ายร่วมเหมือนในต่างประเทศ</p> <p>-นางรัตนาภรณ์ โพธิประสาธ อายุ 55 ปี ข้าราชการสังกัดททท.ป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านมระยะลุกลามไปที่ตับ เล่าว่า เคยใช้ยาแบบเก่าในการรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์เปลี่ยนมาใช้ยาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาแพงกว่า ทำให้ร่างกายค่อยๆ ฟื้นฟูจนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เมื่อกรมบัญชีกลางตัดสิทธิการเบิกจ่ายยาโรคมะเร็ง ทำให้แพทย์ต้องปรับยาที่ให้การรักษาส่งผลให้มีอาการแยลง</p>
สยามรัฐ	<p>อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานพิธีอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับบุคลากร สป.สธ. ส่วนกลาง ปี 2561 รุ่นที่ 20 และกล่าวว่า แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมงละ 6 คน ซึ่งหากได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ภายใน 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ ผู้ผ่านอบรมทุกคนจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทันที โดยให้กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับผายปอด 2 ครั้ง และควรมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย 2 คน ผลัดเปลี่ยนกันกดหน้าอกทุกๆ 2 นาที หรือกดหน้าอกสลับช่วยหายใจครบ 5 รอบ (3 : 2) และทำต่อเนื่องจนเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาถึงและพร้อมใช้งาน หรือมีบุคลากรการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อ</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์	<p>พัฒนาวัคซีนใช้สมองอักเสบเจอี</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ม.มหิดล และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันใช้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์จากเซลล์เพาะเลี้ยง ให้เป็นวัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ จะสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณในการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้สามารถผลิตวัคซีนใช้สมองอักเสบเจอีจนได้ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการติดตามและประเมินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย นำไปสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม</p>
คมชัดลึก	<p>พัฒนาศักยภาพตรวจเซลล์เพาะเลี้ยง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง แต่มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิต กรมฯ จึงมีแผนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ และความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งบุคลากรเข้าอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง โดยเฉพาะเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิตวัคซีนได้หลายชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงในประเทศไทย มีระบบควบคุมคุณภาพตั้งแต่การผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเซลล์ไปตรวจในต่างประเทศ เป็นการพึ่งพาตนเองและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>มาตรการลดการบริโภคโซเดียม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูป เร่งลดปริมาณโซเดียมในอาหารสำเร็จรูป 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็น-แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว โดยมุ่งลดปริมาณโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 และได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการติดฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ</p>
สยามรัฐ	<p>มาตรการยุติวัณโรค</p> <p>-เสนอบทความ กรมควบคุมโรคกำหนดให้การยุติวัณโรคเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค 5 ปี องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคใหม่ปีละประมาณ 120,000 ราย ได้ตั้งเป้าหมายลดผู้ป่วยรายใหม่ให้เหลือ 10 ต่อแสนประชากร ในปี 2578 โดยให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุในทุกรัฐบาลในทุกรัฐดำเนินการ 2 มาตรการ คือ เร่งรัดค้นหาตัดครองกลุ่มเสี่ยง และการกำกับดูแลรักษา สร้างเครือข่ายส่งต่อติดตามผลการรักษา เชื่อมโยงระหว่างรพ.กับชุมชนจนถึงระดับครัวเรือน
ข่าวสด	<p>โรคผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคผิวหนังเป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงได้ยากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากอากาศอับชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิตต่างๆ จึงควรดูแลผิวหนังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ควรซักเสื้อผ้าให้สะอาด ไม่มีผงซักฟอกตกค้าง และผึ่งแดดให้แห้งสนิท ไม่ควรนุ่งกางเกงผ้าหนาๆ เช่น กางเกงยีนส์ เพื่อลดความอับชื้นที่ผิวหนัง ดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะหนังศีรษะ</p>
M2F เดลินิวส์	<p>ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.มีแนวคิดจะจัดทำที่พักหรือบ้านพักของผู้สูงอายุแบบครบวงจรเหมือนประเทศญี่ปุ่น โดยมีการบริหารจัดการ 3 ลักษณะ คือ แบบไปเช้า-เย็นกลับ แบบพักค้าง และแบบรองรับผู้ป่วยติดเตียง โดยในเดือนต.ค.นี้ จะเริ่มนำร่องที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 (วงศ์สว่าง) และศูนย์ฯ 45 (ร่มเกล้า) เปิดให้บริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ และในอนาคตจะเริ่มโครงการที่รพ.สิรินธรเป็นแห่งแรก</p>
มติชน	<p>คดีเด็กวางยาพิษฆ่าครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม กล่าวถึงความคืบหน้าคดีวางยาพิษในน้ำดื่มเพื่อฆ่าคนในครอบครัว ที่ จ.มหาสารคาม รวม 4 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ ด.ญ.สุภัทสรดา ดาหอม อายุ 4 ปี ว่า ทั้ง 4 คน มีอาการของการได้รับสารพิษ กลุ่มออร์กาโนเฟอสเฟตซึ่งเป็นสารพิษกลุ่มยากำจัดศัตรูพืช ภายหลังจากที่ได้รับยาแก้พิษทั้ง 3 คนมีอาการที่ดีขึ้น ยกเว้นด.ญ.สุภัทสรดาที่หัวใจหยุดเต้นตั้งแต่อ่อนมาถึงรพ.ทำให้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวอย่างทั้งน้ำและสัมผัสน้ำไปตรวจสอบที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล กล่าวว่า สสจ.สตูล ร่วมกับสมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชมรมนักปั่นจักรยาน จ.สตูล จัดกิจกรรมโครงการ 6 คุณ 4 รวมใจปั่น ปลุก ลูก สร้างกระแสแรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วประเทศ เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อสร้างกระแสการเลิกบุหรี ด้วยกิจกรรมการรณรงค์ปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าสู่ สธ. 8 สายปั่น โดยภาคใต้ฝั่งอันดามันปล่อยตัวนักปั่นวันที่ 30 มิ.ย.เวลา 07.00-07.30 น. ที่ลานวัฒนธรรม จ.สตูล</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch